

Số: 34 /BC-BPC

TP. Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**đối với các báo cáo của UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân,**  
**Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố**  
*(Trình kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXII)*

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Thực hiện Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 16/10/2023 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXII.

Ban Pháp chế đã giám sát tình hình chấp hành pháp luật và thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thanh tra; tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng. Các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố về tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố. Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

**1. Đối với các báo cáo của UBND thành phố**

**1.1. Công tác xây dựng chính quyền và phổ biến giáo dục pháp luật**

Năm 2023, công tác triển khai cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến; Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “một cửa” thành phố và phường, xã, kết quả đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 91%; giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,4%; chỉ số sự hài lòng của tổ chức, người dân đạt tỷ lệ trên 98%. Công tác tuyển dụng công chức cấp xã, xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp, quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán, điều động, bổ nhiệm viên chức, lãnh đạo quản lý... được thực hiện cơ bản kịp thời, đảm bảo theo quy định. Đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thành phố và tuyên truyền viên pháp luật phường, xã; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Tuy nhiên, Công tác tham mưu rà soát, công khai thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ở một số phòng, ban, UBND phường, xã còn chậm,

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

### ***1.2. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương***

Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 214 chỉ tiêu giao quân năm 2023; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức 8 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường, xã và hoàn thành xuất sắc tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức rà soát và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng; công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng đảm bảo đủ số lượng, biên chế.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số phường, xã còn gặp khó khăn.

### ***1.3. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật***

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động ứng phó với loại hình tội phạm mới như: tội phạm về công nghệ, không gian mạng... không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Mở nhiều đợt cao điểm, lập nhiều chuyên án tấn công trấn áp tội phạm tại các địa bàn. Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 15,7%; hoạt động điều tra, phá án đạt tỷ lệ 86,25%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 92,3%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt tỉ lệ 98,1%. Tai nạn giao thông và số vụ cháy giảm so với năm 2022. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chú trọng. Triển khai và thực hiện tích cực, đồng bộ Đề án 06 và 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp CCCD.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Một số loại tội phạm về trật tự xã hội, sử dụng công nghệ cao, xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm về cố ý gây thương tích, tội phạm vị thành niên...

### ***1.4. Công tác thanh tra; tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng***

- Về công tác thanh tra: Thanh tra thành phố đã thực hiện 06 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách, đất đai, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... và tiếp tục tham mưu đơn đốc thực hiện 10 kết luận thanh tra, trong đó có 07 kết luận thanh tra của cấp trên.

- Về tiếp công dân, giải quyết đơn: Công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành quan tâm và nghiêm túc thực hiện; hoạt động

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Ban tiếp công dân cùng với Thanh tra thành phố duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đã tiếp 169 lượt, 216 người (tăng 42 lượt tiếp, 77 người và 31 vụ việc mới phát sinh); tiếp nhận 479 đơn, trong đó có 420 đơn thuộc thẩm quyền, (tăng 66 đơn nhận và 26 đơn thuộc thẩm quyền so với cùng kỳ năm 2022). UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND phường, xã đã giải quyết 393/461 đơn, đạt 85 % tổng số đơn phải giải quyết.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tham mưu giải quyết các kiến nghị tại các buổi tiếp công dân chưa kịp thời; việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc còn chậm.

## **2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân**

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trách nhiệm công tố được tăng cường, đảm bảo việc khởi tố, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra bỏ lọt tội phạm, truy tố oan người vô tội. Nhiều vụ án được dư luận quan tâm đã được truy tố, xét xử kịp thời, phục vụ tốt yêu cầu chính trị của địa phương. Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 98%; kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đạt tỷ lệ 100%; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra tăng 13 vụ; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 213 vụ... Năm 2023 án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng chiếm tỷ lệ thấp. Công tác kiểm sát các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát thi hành án dân sự tiếp tục được nâng cao. Các kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu trong các mặt công tác cơ bản đảm bảo có căn cứ, sát thực tiễn, đúng pháp luật và được chấp hành nghiêm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về “*Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, công tác số hóa hồ sơ, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong thực hiện nhiệm vụ*”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có lúc còn chậm; tiến độ giải quyết và chất lượng giải quyết án hình sự còn hạn chế, còn có án phải gia hạn điều tra, có án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

## **3. Báo cáo của Tòa án nhân dân**

Tòa án nhân dân thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ chính trị địa phương, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án. Đã thụ lý tổng số 1.216 vụ, việc, đã giải quyết 1.123

vụ, việc đạt tỷ lệ 93%, trong đó: Án hình sự đạt tỷ lệ 92%; Án dân sự đạt tỷ lệ 91%. Các vụ án khi đưa ra xét xử đều đảm bảo tinh thần tranh tụng; tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tòa án điện tử...Việc ban hành quyết định thi hành án hình sự và xét, miễn giảm hình phạt cho người chấp hành án đảm bảo có căn cứ, đúng thời hạn. Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố đã phối hợp xác định được 35 vụ án trọng điểm và đã được tập trung đưa ra xét xử trong thời gian ngắn nhất.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết một số loại án thấp hơn năm 2022, tiến độ giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, án hành chính còn chậm phải ra hạn thời gian xét xử; vẫn còn án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

#### **4. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự**

Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng, kết quả thi hành án về việc đạt tỷ lệ 83,05% (tăng 6,03% so với năm 2022), thi hành án về tiền đạt 15,16% (giảm 6,66% so với năm 2022) trên số việc và số tiền có điều kiện thi hành. Việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, ban hành quyết định thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã đảm bảo quy trình pháp luật, đúng thẩm quyền; công tác đôn đốc, theo dõi thi hành án hành chính đã có chuyên biết tích cực; đã chủ động tham mưu và phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 9 trường hợp đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, kết quả thi hành án dân sự về tiền đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; số việc và số tiền chuyển sang năm 2024 còn nhiều về việc là 908 việc (tăng 75 việc) về tiền là trên 962 tỷ đồng (tăng 42 tỷ) so với cùng kỳ năm 2022.

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN PHÁP CHẾ**

### **1. Đối với UBND thành phố**

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công việc; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, của công dân, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; coi trọng việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

## **2. Đối với các cơ quan tư pháp thành phố:**

- Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao công tác xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại việc thi hành án chính xác, đúng quy định, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn...

Trên đây là báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố. Đề nghị HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tp (để báo cáo)
- Các đại biểu HĐND tp;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu VP.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Đông**